

gct



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0818 /18/CTGK-TCKT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 10 năm 2018

V/v: Giải trình nguyên nhân lỗ quý
III/2018 và phương hướng khắc
phục.

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard), Mã chứng khoán: PSY
giải trình về nguyên nhân lỗ báo cáo tài chính quý III/2018 và phương hướng khắc phục
khoản lỗ năm 2018 như sau:

Quý III năm 2018 PV Shipyard vẫn đang tiếp tục thực hiện các hợp đồng được ký từ
đầu năm 2018 với biên độ lợi nhuận trên chi phí trực tiếp ở mức thấp nên không bù đắp được
chi phí cố định từng quý (gồm: chi phí khấu hao, chi phí quản lý chung và chi phí tài chính
cho khoản vay đầu tư xây dựng ban đầu khoảng 11,8 tỷ/ quý). Do đó, báo cáo tài chính ghi
nhận tiếp tục lỗ 21,3 tỷ.

Trong quý III, công ty đã ký được hợp đồng sửa chữa giàn Murmanskaya, việc sửa
chữa sẽ tiến hành trong quý IV cộng với việc đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm các công
việc dịch vụ, dự kiến thời gian tới tình hình kinh doanh của Công ty sẽ được cải thiện hơn.

Ban điều hành Công ty hiện đang nỗ lực tìm kiếm dự án mới với các đối tác trong và
ngoài nước, các đối tác từng hợp tác lâu năm, ... tham gia chào thầu thi công các dự án chế
tạo mới các phương tiện nổi như: Sà lan, Giàn tiếp trợ, thi công các cấu kiện, ..., các dự án
sửa chữa, hoán cải, bảo dưỡng định kỳ giàn khoan và các phương tiện nổi, cung cấp dịch vụ
cho thuê bến bãi, nhân lực thiết bị, ...

Ngoài ra, Ban điều hành cũng đang tích cực làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Dịch
vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để được sự hỗ trợ, tạo
điều kiện cho Công ty được tham gia vào các dự án trúng thầu, đồng thời có giải pháp hỗ trợ
Công ty trong vấn đề cơ cấu lại khoản vốn vay, tăng vốn điều lệ, tái cấu trúc doanh nghiệp
nhằm từng bước tháo dỡ khó khăn cho Công ty.

Trên đây là các giải trình của PV Shipyard theo yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng
Khoán Hà Nội cho Báo cáo tài chính quý III/2018.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



GIAM ĐOC

Nguyễn Quỳnh Hiền